

Soan bài Chi sẽ gọi em bằng tên

Chủ đề: Soan văn 6 Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn soan bài Chi sẽ gọi em bằng tên thuộc bài 7 bộ sách Chân trời sáng tạo được biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ giáo dục.

Soan bài Chi sẽ gọi em bằng tên

Dưới đây là gợi ý trả lời các câu hỏi của bài học:

Câu 1 trang 33 SGK Ngữ văn 6 tập 2 Chân trời sáng tạo

Vì sao người chị trong câu chuyện lại có thái độ lạnh lùng và ghét em trai mình?

Trả lời câu 1 - Soan bài Chi sẽ gọi em bằng tên

Người chị trong câu chuyện có thái độ lạnh lùng và ghét em trai mình vì em trai không giống với người bình thường:

- Người em phải mất rất nhiều thời gian để học những điều cơ bản
- Năm lớp 1: em bị cô than phiền hay cười trong lớp và phạt ngồi ngoài hành lang.
- Em phải học lớp giáo dục đặc biệt.
- Mỗi lần 2 chị em cùng ra ngoài, cả hai đều bị người khác nhìn chằm chằm.

Câu 2 trang 33 SGK Ngữ văn 6 tập 2 Chân trời sáng tạo

Điều gì đã mở ra một khởi đầu mới cho mối quan hệ của hai chị em?

Trả lời câu 2 - Soan bài Chi sẽ gọi em bằng tên

Điều mở ra mối quan hệ mới cho hai chị em là cuộc nói chuyện của hai chị em trên đường ra bến xe buýt. Từ cuộc nói chuyện này người chị lần đầu nhận ra những ước mơ hoài bão, sự cởi mở và hoạt ngôn của em trai mình.

Câu 3 trang 33 SGK Ngữ văn 6 tập 2 Chân trời sáng tạo

Vì sao người chị lại khóc?

Trả lời câu 3 - Soan bài Chi sẽ gọi em bằng tên

Người chị khóc vì nhận ra em không ghét mình mà còn nghĩ chị là một người tốt qua lời nói chân thành giản dị mà em kể lại cho bố nghe về cuộc nói chuyện của 2 chị em trên đường ra bến xe buýt.

[Soan bài Chi sẽ gọi em bằng tên](#)

Câu 4 trang 33 SGK Ngữ văn 6 tập 2 Chân trời sáng tạo

Qua câu chuyện trên, em học được cách cư xử với những người thân trong gia đình như thế nào?

Trả lời câu 4 - Soan bài Chi sẽ gọi em bằng tên

Qua câu chuyện trên, em học được rằng chúng ta nên đối xử với người thân trong gia đình thật tốt, phải luôn yêu thương, chia sẻ vì người thân luôn là những người yêu thương mình vô điều kiện. Không nên có thái độ lạnh lùng hay xa lánh.

~/~

Vậy là trên đây Đọc tài liệu đã hướng dẫn các em hoàn thiện phần soạn bài Chi sẽ gọi em bằng tên trang 33 Ngữ văn 6 tập 2 (Chân trời sáng tạo). Chúc các em học tốt!